

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 89 /UBND-TP

Tuy Phước, ngày 02 tháng 02 năm 2016

Về việc khắc phục tồn tại, hạn chế qua
kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Tư
pháp cơ sở năm 2015 tại xã Phước Hiệp

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Phước Hiệp

Trong năm 2015, UBND xã Phước Hiệp đã thực hiện và giải quyết kịp thời các nhu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ và Nhân dân về việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hồ sơ đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực lưu trữ trình tự theo thời gian thực hiện, bảo quản đầy đủ, thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Tư pháp cơ sở năm 2015 tại Báo cáo số 32/BC-PTP ngày 25/12/2015 của Phòng Tư pháp, UBND xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cụ thể như sau:

- Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

+ Đăng ký khai sinh, khai tử:

Có một số trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử ghi vào sổ đăng ký khai sinh, khai tử ghi sai tên cha của đứa trẻ, sai tên người chết với Giấy khai sinh bản chính, Giấy chứng tử hoặc hồ sơ đăng ký khai sinh thiếu Giấy chứng sinh của cơ sở y tế hoặc giấy cam đoan của đương sự cụ thể như: Trường hợp số 151/2014: Sổ đăng ký khai sinh ghi tên cha là Lê Đình Liêm nhưng trong Giấy khai sinh bản chính ghi tên cha là Lê Đình Miên. Trường hợp số 66/2014: Giấy chứng tử bản chính ghi Hồ Thị Hai nhưng trong Sổ đăng ký khai tử ghi Hồ Thị Mai. Trường hợp số 41/2015 (Nguyễn Thị Quỳnh Nhân) đăng ký khai sinh lần đầu hồ sơ lưu thiếu Giấy chứng sinh của cơ sở y tế cấp hoặc giấy tờ thay thế nếu trẻ em không sinh trong cơ sở y tế như văn bản người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

+ Đăng ký kết hôn:

Một số trường hợp trong sổ đăng ký kết hôn thiếu chữ ký của chồng, vợ như: Trường hợp số 67/2015 (vợ Nguyễn Thị Cẩm Nhung và chồng Nguyễn Đình Nhân);

số 96/2015 (vợ Võ Thị Mai). Trường hợp số 21/2015: Chữ ký của 02 vợ chồng (vợ Nguyễn Thị Vàng Minh Tuấn và chồng Phạm Thành Dân) trong tờ khai, bản chính và sổ lưu không giống nhau, tẩy xóa.

- **Công tác chứng thực:** Đối với QSDĐ cấp cho hộ, khi hộ thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, trong hợp đồng chỉ có chủ hộ, vợ hoặc chồng của chủ hộ ký còn các thành viên khác trong hộ từ đủ 15 tuổi trở lên không ghi tên và ký vào hợp đồng, không có Giấy ủy quyền là trái với quy định Điều 109 Bộ luật Dân sự 2005 như: Hợp đồng số 07/2014; số 12/2014.

Một số trường hợp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất cấp cho ông, bà khi một trong hai người chồng hoặc vợ chết không để lại di chúc, giải quyết chưa đảm bảo tính pháp lý như: Hợp đồng số 13/2014, QSDĐ và tài sản gắn liền với đất cấp cho vợ chồng ông Nguyễn Trung và bà Hồ Thị Oanh, năm 2012 bà Hồ Thị Oanh chết không để lại Di chúc. Đến năm 2014 ông Nguyễn Trung đơn phương đứng ra thực hiện hợp đồng tặng, cho tài sản là chưa đúng quy định pháp luật. Vì, QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất là tài sản chung của ông Trung và bà Oanh. Khi ông Nguyễn Trung muốn chuyển nhượng, tặng cho khối tài sản này thì phải có sự đồng ý của các người con của Trung và bà Oanh vì ông Trung chưa đủ quyền định đoạt hết khối tài sản này nên dễ dẫn đến tranh chấp tài sản cũng như Hợp đồng số 08/2015.

Có trường hợp đất đã hết thời hạn sử dụng chưa được gia hạn sử dụng theo quy định vẫn thực hiện hợp đồng tặng, cho hoặc thế chấp là trái quy định pháp luật như: Hợp đồng số 30/2014, số 15/2015.

Có trường hợp bên nhận thế chấp chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục cho vay; thực hiện lời chứng chưa đầy đủ nội dung như: Hợp đồng số 06/2015, số 12/2015.

Đa số các hợp đồng, giao dịch thực hiện lời chứng không đúng theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

- **Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:**

+ **Theo dõi thi hành pháp luật** (chưa cung cấp hồ sơ xử phạt trên lĩnh vực quân sự cho Tổ kiểm tra): Công chức Tư pháp - Hộ tịch chưa thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham gia kiểm tra tính pháp lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã theo quy định; chưa mở sổ theo dõi công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương và báo cáo kết quả cho UBND huyện theo quy định; căn cứ điểm, khoản, điều của Nghị định để xác định hành vi vi phạm hành chính trong quyết định xử phạt vi phạm hành

chính (lĩnh vực đất đai) chưa đúng quy định, xác định tình tiết giảm nhẹ khung hình phạt chưa đúng quy định.

+ **Kiểm soát thủ tục hành chính:** Chưa thực hiện cập nhật các TTHC kịp thời để niêm yết tại bộ phận Một cửa; chưa thực hiện việc chi trả chế độ cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh; việc thống kê báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC cho UBND huyện chưa đảm bảo thời gian; chưa có giải pháp đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền cho người dân.

- **Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật:** Chưa xây dựng kế hoạch, tổ chức rà soát và báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 cho cấp trên theo quy định.

- **Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật:** Chưa đưa vào kế hoạch để tiếp tục triển khai phổ biến Hiến pháp năm 2013 trong năm 2015 cho cán bộ và nhân dân theo Kế hoạch của cấp trên.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đưa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào nề nếp thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian đến, UBND huyện yêu cầu UBND xã Phước Hiệp thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và xây dựng biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, báo cáo cho UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) thời gian chậm nhất **08/02/2016**.

2. Triển khai thực hiện Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

3. Mở sổ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tư pháp hành chính; có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; bố trí nhân sự và đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đầy đủ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”.

4. Quan tâm đầu tư phân bổ kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngay từ đầu năm để việc tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật khỏi bị động.

5. Cập nhật, công khai kịp thời đầy đủ các thủ tục hành chính của từng lĩnh vực tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” để người dân và tổ chức biết thực hiện.

6. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, thống kê tháng, quý, năm đúng thời gian quy định.

7. Công chức Tư pháp - Hộ tịch phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc. Chủ động tham mưu, đề xuất UBND xã thực hiện và quản lý tốt công tác Tư pháp địa phương.

Nhận được Công văn này yêu cầu UBND xã Phước Hiệp khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận: *duy*

- Như trên;
- Phòng Tư pháp (theo dõi);
- CT. UBND huyện;
- Lưu: VT, K6

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thuận
Nguyễn Đình Thuận